



ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ในการรับสมัครและคัดเลือก
บุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

ตามประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(สัมภาษณ์) โดยกำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ สนามกีฬาแห่งชาติ ศุภชลาศัย และกำหนดจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ และประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ประกาศแก้ไขสถานที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกายจากสนามกีฬาแห่งชาติ ศุภชลาศัย เป็น สนามสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ส่วนกำหนดการอื่นให้เป็นไปตามเดิม นั้น

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และกำหนดให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุม กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ อาคาร ๑๑ ชั้น ๒ ถนนพระราม ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย ที่ โรงพยาบาลตำรวจ และตรวจสอบประวัติอาชญากร ที่ กองทะเบียนประวัติอาชญากร และรับเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก หากไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ

ทั้งนี้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ประกาศต่างๆ จะปิดประกาศไว้บริเวณ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ หรือทางเว็บไซต์ www.forensic.police.go.th จึงเป็นหน้าที่ของผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ที่จะต้องสนใจติดตามและปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศที่กำหนด จะอ้างว่าไม่ทราบประกาศในภายหลังมิได้ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๐๕-๑๐๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

พลตำรวจโท

(คำรบ ปัญญาแก้ว)

ผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

ผู้ดำเนินการคัดเลือก

บัญชีแนบท้ายประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

ลำดับ	รหัสประจำตัว	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๓	นายยุทธนา กระจ่างงา	ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะต้อง
๒	๐๐๒	นายวุฒินันท์ ชัยแสง	จ่ายค่าธรรมเนียมในการตรวจร่างกาย
๓	๐๐๔	นายนราศักดิ์ บุญตา	จำนวน ๑,๘๐๐ บาท ค่าตรวจ
๔	๐๐๗	นายพีรวิชญ์ บุตดาลี	สอบประวัติอาชญากร จำนวน
๕	๐๐๘	นางสาวเบญทิวา สุรศาสตร์พิศาล	๑๐๐ บาท และรูปถ่าย ๒ รูป
๖	๐๑๒	นายณัฐพล ผิวขำ	

ตรวจแล้วถูกต้อง

พลตำรวจตรี



(ยงยุทธ กิจรักษา)

ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ